

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) ปี ๒๕๖๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเดือนกันยายน (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยใช้แบบรายงาน/แบบการประเมินการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปรากฏผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)

จุดแข็ง (Strength : S)	จุดอ่อน (Weakness : W)
<ol style="list-style-type: none">ลักษณะพื้นที่ มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และเนินต่ำ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรที่หลากหลาย ทั้งการทำนาทำไร่ ทำสวนมีอ่างเก็บน้ำห้วยแกง เป็นแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและเป็นแหล่งประมงพื้นบ้านของประชาชนในตำบลมีผู้นำที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลประชาชนมีความรัก สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาตำบล ไม่มีความแตกแยกทางสังคมและการเมืองมีการรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	<ol style="list-style-type: none">ข้อจำกัดด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถจัดบริการสาธารณะได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง ประกอบกับปัญหาความต้องการหลากหลายแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นได้ทั้งหมดข้อจำกัดด้านบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความชำนาญเส้นทางการคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอไม่สะดวก ถนนสายหลักยังเป็นถนนลูกรัง บางช่วงชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เต็มไปด้วยฝุ่นละอองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต การแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งขาดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการต่อรองราคาระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึง ซึ่งพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน รวมทั้งมีปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ
ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O)	อุปสรรค / ข้อจำกัด (Threat : T)
<ol style="list-style-type: none">กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสของแรงงานฝีมือเตรียมพร้อมและปรับตัว เพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร มีโรงงานรับซื้อสินค้าทางการเกษตรใกล้พื้นที่ เป็นการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางการเกษตรกระแสความนิยมการบริโภคอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีการสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพใช้ในการเกษตรหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน	<ol style="list-style-type: none">ความไม่แน่นอนของราคาพืชผลทางการเกษตร ราคาผลผลิตตกต่ำ ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มผลประโยชน์และพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรปรับสูงขึ้นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับท้องถิ่นมีน้อยอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นสภาพเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการแข่งขันสินค้าทางการเกษตร